

Số: /BC-UBND

Hoàng Cát, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND huyện, tại Hội nghị nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do xã làm chủ đầu tư

Thực hiện thông báo số 205/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Hải, tại Hội nghị nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do xã làm chủ đầu tư.

Theo nội dung thông báo, Chủ tịch UBND huyện giao UBND xã Hoàng Cát “Trực tiếp vận động đối với các hộ có đất thu hồi bởi dự án, không có mặt tại địa phương chưa đồng ý với phương án (dự toán) đã được phê duyệt thuộc dự án Khu dân cư nông thôn - MBQH số 07, ngày 09/3/2021, xã Hoàng Cát. Hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01/6/2024”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND xã Hoàng Cát báo cáo kết quả như sau:

UBND xã Hoàng Cát đã báo cáo ban thường vụ Đảng Ủy xã, tổ chức hội nghị họp. Đồng thời, tiếp tục gửi giấy mời lần 3 cho 02 hộ có đất thu hồi bởi dự án, không có mặt tại địa phương chưa đồng ý với phương án (dự toán) đã được phê duyệt thuộc dự án Khu dân cư nông thôn - MBQH số 07, ngày 09/3/2021, xã Hoàng Cát, tiếp tục có mặt tại UBND xã Hoàng Cát vào ngày 27/5/2024 để trực tiếp làm việc, vận động và thực hiện các bước về thu hồi đất bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án (dự toán) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hai hộ thuộc trường hợp trên cụ thể là: Hộ Bà: Lê Thị Chinh, địa chỉ: Số 9, đường Trần Quang Khải, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và Hộ Bà: Phan Thị Ân, địa chỉ: 78/1A Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trong thời gian gửi giấy mời đến địa chỉ thường trú cho 02 gia đình, UBND xã Hoàng Cát đã trực tiếp nhiều lần liên hệ bằng điện thoại trao đổi đến hai hộ các chủ trương và các văn bản pháp lý của cấp có thẩm quyền, nhằm tuyên truyền, vận động hai hộ đồng ý thống nhất với phương án. Tuy nhiên, do 02 chủ sử dụng đều đã tuổi cao, sức yếu không đủ sức khỏe để về địa phương theo thời gian giấy mời của UBND xã.

Khi được UBND xã tuyên truyền vận động thì 02 chủ sử dụng có đề nghị: Trong khoảng từ ngày 05/6/2024 đến 10/6/2024, sẽ uỷ quyền cho con trai và con gái sắp xếp thời gian về địa phương để làm việc trực tiếp với UBND xã và hội đồng GPMB huyện Hoàng Hóa tiếp nhận hồ sơ và ký nhận tiền giải phóng mặt bằng, thống nhất

theo phương án (dự toán) đã được phê duyệt thuộc dự án Khu dân cư nông thôn - MBQH số 07, ngày 09/3/2021, xã Hoàng Cát.

Trên đây là Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao của UBND xã Hoàng Cát báo cáo UBND huyện đề UBND huyện nắm bắt và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c)
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An